

เอกสารความเป็นมา : ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากสหประชาชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDCF) คือการสนับสนุนด้านการพัฒนาของสหประชาชาติที่จะช่วยหนุนเสริมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการบรรลุวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 ทั้งในด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และปณิธานในการยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศชั้นนำที่มีรายได้สูง เปิดกว้าง ยั่งยืน และยืดหยุ่น

กรอบความร่วมมือฯ นี้พัฒนาขึ้นจากหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ ความยั่งยืน และความยืดหยุ่น และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยสามารถสร้างความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการเร่งผลักดันประเทศสู่การบรรลุวาระการพัฒนา ค.ศ. 2030 โดยเริ่มจากการจัดการกับความท้าทายด้านการพัฒนาที่นับวันจะยิ่งมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน ความสำคัญของประเด็นเหล่านี้ยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อประเทศเริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรอบความร่วมมือฯ นี้จึงจะเข้ามาสนับสนุนในการช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นดิจิทัลและส่งเสริมความพยายามในการรักษาลิขิตสิ่งแวดล้อม

กรอบความร่วมมือฯ จะหนุนเสริมความพยายามของประเทศไทยในการพัฒนา “เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว” (Bio-Circular-Green Economy) ในฐานะแนวทางใหม่สู่การ “สร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม” เมื่อวิกฤตโควิด-19 ผ่านไป “เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว” นี้ยังสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่สมดุล ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น ทั้งยังมีความเท่าทันต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

จากการวิเคราะห์บริบทของประเทศและการหารือกับรัฐบาล ภาคีการพัฒนา และชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งประชากรกลุ่มเสี่ยง และ/หรือ กลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากที่สุด สหประชาชาติได้กำหนดผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่พึงบรรลุ 3 อย่างที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาหลัก 4 ประการในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผลลัพธ์ทั้ง 3 นี้จะนำไปสู่การบรรลุจุดหมาย 12 ประการของรัฐบาลที่ระบุไว้ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13¹ ด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 นี้ตั้งอยู่บนพันธ

¹ 1 – ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 2 – ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 3 – ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 4 – ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 5 – ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 6 – ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 7 – ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8 – ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 9 – ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 10 – ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 11 – ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12 – ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 13 – ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

กิจหลัก 6 ด้านที่หน่วยงานของสหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลและหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ และนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์และความสอดคล้องกับเนื้อหาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในมิติการพัฒนาที่สำคัญมาช่วยกำหนดผลลัพธ์ 3 ประการซึ่งเราจะได้พิจารณาร่วมกัน และถือว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และสหประชาชาติอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่สหประชาชาติมีอยู่

- **ผลลัพธ์ที่ 1 :** การเปลี่ยนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสำหรับทุกคน (Inclusive Economy) บนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คาร์บอนต่ำ มีความยืดหยุ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
- **ผลลัพธ์ที่ 2 :** ทูทางทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต่อการสร้างสังคมสำหรับทุกคนถูกยกระดับผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน พันธมิตร และการเสริมพลังให้ประชาชน
- **ผลลัพธ์ที่ 3 :** ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากที่สุด สามารถมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

ผลลัพธ์ที่ 1 จะสนับสนุนประเด็นการพัฒนา 2 ด้านในแผนพัฒนาฯ ที่เกี่ยวข้องกับ “เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และ “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ผลลัพธ์ที่ 2 จะสนับสนุนปัจจัยบวกในแผนพัฒนาฯ สำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ 3 จะสนับสนุนประเด็นการพัฒนาเรื่อง “สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค”

การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในเชิงปฏิรูป ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังที่ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ก็ได้ระบุไว้และยังได้สังเกตเห็นถึงความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างมิติต่าง ๆ ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำหรับการบรรลุการพัฒนาเชิงปฏิรูปที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น

การที่ประเทศไทยจะสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงบนพื้นฐานของการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ ยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อม และเปิดกว้างได้นั้น จำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่กล้าหาญและชัดเจน ควบคู่ไปกับการปรับขั้นตอนในการดำเนินนโยบาย การลงทุนภาครัฐและเอกชนก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกอย่างมากเพื่อสร้างปัจจัยหนุนสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การก้าวสู่ระบบดิจิทัล นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ฟิสิกส์ บล็อกเชน ฯลฯ) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการปฏิรูปในทุกมิติที่สำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สิ่งเหล่านี้จะต้องมาพร้อมกับการลงทุนในด้านบุคลากรที่มากขึ้นและมีคุณภาพผ่านการศึกษ และการพัฒนาทักษะ และตลาดแรงงานที่มีความเท่าเทียม บริการด้านการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า และการจัดสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ

การรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่คาดเดาได้เพื่อให้องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมได้เติบโต จะเป็นไปได้ก็ด้วยการมีระบบธรรมาภิบาลที่มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และสถาบันที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและสิทธิ

มนุษย์ชนตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลที่ประเทศไทยเป็นภาคี² บริการสาธารณะต้องสอดคล้องกับระดับของนวัตกรรม และกลไกขับเคลื่อนทางดิจิทัลและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้การส่งมอบบริการมีคุณภาพสูงขึ้น

ตัวชี้วัดขั้นสูงสุดของการพัฒนาประเทศจะให้ความสำคัญกับผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นจากการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในหลายมิติของประเทศไทย เช่น การดำเนินงานของแผนการคุ้มครองทางสังคมที่ให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีใครในประเทศไทยถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นโยบายและแนวทางแก้ไข การพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงคือสิ่งจำเป็นในการดึงเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในแรงงานนอกระบบออกมา ผ่านการอำนวยความสะดวกให้คนหนุ่มสาวและผู้หญิงได้เข้าถึงโอกาสและการเปลี่ยนผ่าน ผ่านการปรับปรุงสิทธิของแรงงานข้ามชาติให้อยู่ได้ในสังคม เศรษฐกิจ และระบอบประชาธิปไตยที่ทันสมัย เปิดกว้าง และก้าวหน้า

กระบวนการสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องการความมุ่งมั่นในระดับที่สูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในการร่วมมือกับภาคเอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา และในการใช้ประโยชน์และแสวงหากลยุทธ์และนวัตกรรมทางการเงิน ความมุ่งมั่นนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางแบบทั่วทั้งสังคม ที่สถาบัน ชุมชน และบุคคล ต่างมีส่วนร่วมช่วยออกแรงเพื่อให้พันธกิจของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นจริง

ข้อได้เปรียบของสหประชาชาติ

สหประชาชาติจะสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ทรัพยากรมนุษย์ และความยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและความสามารถระดับโลกของสหประชาชาติ สหประชาชาติเป็นองค์กรนำของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และมีบทบาทที่เฉพาะในการสนับสนุนรัฐบาลให้สามารถคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลากหลายด้านอันได้รับอานิสงส์มาจากสนธิสัญญาและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกรอบบรรทัดฐานของแนวปฏิบัติระดับโลกที่ดีที่สุด สหประชาชาติจะใช้ข้อมูลจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั่วทุกโลกและอำนวยความสะดวกให้กับความร่วมมือได้-ได้ และโครงการความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการถ่ายทอดความรู้และการปรับใช้แนวทางการพัฒนา สหประชาชาติคือองค์กรที่สามารถพึ่งพาได้ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านนโยบายและความช่วยเหลือที่ทันสมัยเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูล บิ๊กดาต้าตามเวลาจริงและการใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาด้านการพัฒนาที่เร่งด่วนที่สุดของประเทศไทย ไม่ว่าจะ

² 1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) – ให้สัตยาบัน 2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) - ให้สัตยาบัน 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) - ให้สัตยาบัน 4. อนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) – ให้สัตยาบัน และพิธีสารเลือกรับอื่น ๆ 5. อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) - ให้สัตยาบัน 6. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) รับหลักการ และพิธีสารอีก 3 ฉบับ - พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก, พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กในความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องกระบวนการติดต่อโรงเรียน 7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) – ให้สัตยาบัน และพิธีสารรับเลือก 8. อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว (ICMW) 9. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (CPED) – ลงนาม

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำ พลวัตทางประชากร และช่องว่างทางดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การติดตามการปนเปื้อนทางเคมี (Chemical Finger Printing) และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อทำความเข้าใจมลพิษทางอากาศ และการจัดหาบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ เช่น ในด้านการคุ้มครองทางสังคม เป็นต้น สหประชาชาติและหน่วยงานต่างๆ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชากรที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และเป็นองค์กรที่อยู่ในสถานะที่เหมาะสมในการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประชากรเหล่านี้ตลอดจนภาคประชาสังคม นอกจากนี้ สหประชาชาติยังมีความได้เปรียบในการร่วมสร้างแพลตฟอร์มและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม การเป็นดิจิทัล และการคาดการณ์ร่วมกับภาคเอกชน ประชาสังคม และคนหนุ่มสาว ความพยายามดังกล่าวจะช่วยต่อยอดศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้บุกเบิกแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและในเวทีระดับโลกที่สหประชาชาติดำเนินการ

ผลลัพธ์ที่ 1: การเปลี่ยนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสำหรับทุกคน (Inclusive Economy) บนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คาร์บอนต่ำ มีความยืดหยุ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ประการแรกนี้จะช่วยเสริมมิติการพัฒนาที่สำคัญในแผนพัฒนาฯ เรื่อง “เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และ “วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการภัยพิบัติ เพื่อให้การสนับสนุนของสหประชาชาติต่อการบรรลุผลลัพธ์ดังกล่าวมีความชัดเจน สหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตรด้านการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนใน 2 ประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อหมวดหมู่ที่ 10 ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13³

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งของสหประชาชาติ: สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ดกว้างและยั่งยืนบนฐานของเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียนของประเทศไทย⁴

ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมประสาน สหประชาชาติจะอำนวยความสะดวกในการหารือ การร่วมสร้างแพลตฟอร์ม และการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจ SME ตัวอย่างเช่น ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)⁵ เพื่อเร่งและขยายผลกระทบเชิงบวกของธุรกิจทั่วโลกโดยยึดหลัก 10 ประการของโกลบอลคอม

ประเด็นการพัฒนากลยุทธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ย่อย

1 2 3 4 5 6

ประเด็นการพัฒนากลยุทธ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

หมวดหมู่ย่อย

10 11

ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา

การเปลี่ยนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสำหรับทุกคน (inclusive economy) บนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน คาร์บอนต่ำ มีความยืดหยุ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

สอดคล้องกับหมวดหมู่ย่อย

1 2 3 10 11

สอดคล้องกับหมวดหมู่ย่อย

7 8 9 12 13

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาก็ยั่งยืนข้อ

1 2 5 8 10 11

12 13 14 15

³ หมวดหมู่ย่อยของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งผลลัพธ์ที่ 1 ของกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติจะเข้าไปหนุนเสริม ได้แก่ 1 – ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 2 – ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 3 – ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 7 – ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8 – ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 9 – ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 10 – ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 11 – ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12 – ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 13 – ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

⁴ สนับสนุนหมวดหมู่ย่อยข้อ 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

⁵ <https://thailand.un.org/index.php/en/90764-global-compact-network-thailand-unites-public-private-partnership-declaration-commitment-lead>

แพ็ก⁶ ความร่วมมือนี้มีส่วนช่วยผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก สหประชาชาติจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อ SME ด้วย สหประชาชาติจะสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาสีเขียว ซึ่งรวมถึงการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนทรัพยากร และการแลกเปลี่ยนของเสีย สหประชาชาติและภาคเอกชนจะพยายามผลักดันให้กลไกตลาดสามารถรองรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยเน้นไปยังความเท่าเทียมทางเพศ และการเปิดกว้างให้กับชุมชนที่ยากจนและคนชายขอบ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 5, 7, 9, 8, 10, 11, 16 และ 17)

ด้วยการทำงานภายใต้ขอบเขตที่กว้างของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)⁷ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สหประชาชาติจะสนับสนุนรัฐบาลด้วยการมอบคำแนะนำเชิงนโยบายและวิชาการเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการเป็นพันธมิตรเพื่อขยายแนวปฏิบัติเรื่องการธนาคาร การลงทุน และการประกันภัยที่มีความรับผิดชอบต่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สหประชาชาติจะจัดหาเครื่องมือ วิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาคู่ที่จะช่วยเปิดช่องว่างทางการลงทุนในเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว รวมถึงการเสริมสร้างระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบเศรษฐกิจสีเขียวที่ดีขึ้น และการลดก๊าซเรือนกระจก (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 9, 13, 14, 15, 16 และ 17)

สหประชาชาติจะทำงานเพื่อประสานและบูรณาการโครงการริเริ่มที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียวเพื่อให้บรรลุรูปแบบเศรษฐกิจดังกล่าวและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และสนับสนุนประเทศไทยในความพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และหนุนเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก⁸ โดยให้ความสำคัญกับการเคลื่อนที่คาร์บอนต่ำ การรีไซเคิลวัสดุ และการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อวางรูปแบบให้กับเศรษฐกิจแบบหล่อเลี้ยงตนเอง (Regenerative Economy) นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมทักษะและงานสีเขียวด้านพลังงานสะอาด องค์การสหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนประเทศไทยในการมีส่วนร่วมตามที่ประเทศกำหนด (NDC) ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (NAP) และแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 5, 7, 8, 9, 13 และ 16)

สหประชาชาติจะสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในเรื่องความมั่งคั่ง ความยั่งยืน และความเปิดกว้าง เพื่อปูทางไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดย

⁶ มีรากฐานมาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ปฏิญญาโรฮาร์ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต หลัก 10 ประการของโกลบอลคอมแพ็ก เป็นกรอบสากลและใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับขององค์กรและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

⁷ <https://unfccc.int/>

⁸ <https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020>

อาศัยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น⁹ ประเทศไทยมีความโดดเด่นบนเวทีโลกในด้านการท่องเที่ยวมานาน และขณะนี้ โอกาสที่สำคัญก็ได้มาถึงแล้วที่ประเทศไทยจะได้ทบทวนและสร้างนิยามใหม่ให้กับข้อได้เปรียบทางการท่องเที่ยว โดยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถปฏิรูปการท่องเที่ยวผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจตามหลักการสีเขียว และการเปิดกว้างได้อย่างไร ซึ่งหากทำสำเร็จจะถือเป็นการแสดงความเป็นผู้นำของประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม¹⁰ สหประชาชาติจะให้การสนับสนุนแบบบูรณาการเพื่อให้ประเทศไทยฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะมีการขยายการสนับสนุนไปยังการอนุรักษ์เขตสงวนชีวมณฑลของประเทศไทย มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและใต้น้ำ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 8, 9, 12, 14, 15 และ 16)

องค์การสหประชาชาติจะใช้แนวทางแบบองค์รวมในการจัดการระบบเกษตรและอาหาร ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีส่งเสริมการเกษตรสีเขียว การช่วยกันลดขยะและขยะอาหาร การปล่อยมลพิษในระดับต่ำ การทำเกษตรอินทรีย์และการส่งออก แนวปฏิบัติเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงมิติทางเพศสภาพ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (น้ำ ทะเล ป่า ป่าชายเลน ฯลฯ) และการเกษตรที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศเพื่อการผลิตอาหารที่มีโภชนาการและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 2, 5, 8, 15, 9, 11, 12, 13, 14 และ 15)

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งของสหประชาชาติ: สร้างและส่งเสริมความสามารถด้านสังคมคาร์บอนต่ำ ความยืดหยุ่น การฟื้นตัวจากภัยพิบัติ โดยให้สามารถรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้¹¹

สหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลในการลดคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการดำเนินนโยบาย ความช่วยเหลือทางวิชาการ และบริการให้คำปรึกษา รวมถึงการยกระดับการรวบรวมข้อมูลและข่าวสารเพื่อขานรับข้อเรียกร้องของเลขาธิการสหประชาชาติที่กระตุ้นให้ "ผู้นำทั่วโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศในประเทศของตน"¹² (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 13)

เนื่องด้วยรัฐบาลต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสภาพอากาศ สหประชาชาติจะเข้ามาหนุนเสริมโดยขยายความพยายามด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

⁹ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 8, 9 – กำหนดและดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถสร้างงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สำเร็จภายใน ค.ศ. 2030

¹⁰ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 12.ข – พัฒนาและใช้เครื่องมือในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สามารถสร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

¹¹ สนับสนุนหมุดหมายข้อที่ 7, 8, 9, 10, 11, 13 ในร่างแผนการพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

¹² <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-12-12/secretary-generals-remarks-the-climate-ambition-summit-bilingual-delivered-scroll-down-for-all-english-version>

(CBD)¹³ ความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องกลายเป็นประเด็นสำคัญ และสหประชาชาติจะยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่หนุนเสริมการดำเนินการตามแผนแม่บทแห่งชาติเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างบูรณาการ แผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และโครงการริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหาแบบอิงธรรมชาติ สหประชาชาติจะแบ่งปันความเชี่ยวชาญให้กับผู้กำหนดนโยบายภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพิจารณาและทดสอบการผสมผสานระบบนิเวศด้านสุขภาพและผลิตภาพเข้ากับگردดัดสันใจทางเศรษฐกิจ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17)

สหประชาชาติจะยกระดับความร่วมมือผ่านการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการลดมลพิษทุกรูปแบบ (ทางอากาศ น้ำ และบก) และส่งเสริมการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการของเสียด้วยแนวปฏิบัติแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างพันธมิตรที่หลากหลาย รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในกรณีที่น่าจำเป็น เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อลดขยะ ใช้ซ้ำ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและอิงธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาการเผาขยะชีวมวลขยะทะเล และของเสียที่เป็นสารเคมีและสารพิษ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16 และ 17)

สหประชาชาติจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันและระบบในระดับชาติ ระดับภาค และระดับชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสร้างความยืดหยุ่นด้วยการปรับตัว การบรรเทา และการเตรียมความพร้อม ผ่านนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมิติทางเพศสภาพ การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายหลากหลายรูปแบบ การวางแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการเฝ้าระวังภัยพิบัติตามเวลาจริงผ่านแหล่งข้อมูลบิกดาต้าและการวิเคราะห์ สหประชาชาติจะสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และยั่งยืน ด้วยการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคและระดับโลก และจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเพิ่มความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งของอ่าวไทย (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 5, 9, 11, 13, 16 และ 17)

สหประชาชาติจะสนับสนุนการวิจัยและการแบ่งปันความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของคน เช่น การพลัดถิ่นที่มีสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศ หรือการโยกย้ายถิ่นฐานในฐานะมาตรการปรับตัว โดยมีจุดสังเกตว่ามิติด้านการเคลื่อนที่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค ทั้งนี้จะให้ความสนใจเกี่ยวกับผลกระทบในมิติทางเพศสภาพในผลการวิจัย รวมถึงกลยุทธ์การปรับตัวในระดับชาติที่คำนึงถึงมิติทางเพศสภาพ และวิธีช่วยเหลือผู้ที่ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นหรือเลือกที่จะย้ายถิ่นเองอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 5, 10 และ 13)

¹³ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้อองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน” ได้รับการให้สัตยาบันจาก 196 ประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมความหลากหลายทางชีวภาพในทุกระดับ ตั้งแต่ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และทรัพยากรทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงเทคโนโลยีชีวภาพผ่านพิธีสารคาร์ตาเฮนา (Cartagena) ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ถือว่าครอบคลุมทุกมิติที่เป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับความหลากหลายทางชีวภาพ และบทบาทในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ การเมือง และการศึกษาไปจนถึงการเกษตร ธุรกิจ วัฒนธรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย

ผลลัพธ์ที่ 2 : ทูทางทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต่อการสร้างสังคมสำหรับทุกคนทุกยกระดับผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน พันธมิตร และการเสริมพลังให้ประชาชน

ผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ประการที่ 2 จะช่วยเสริมมิติการพัฒนาที่สำคัญในแผนพัฒนา เรื่องการยกระดับทุนมนุษย์ หากเรามองว่าประชาชนคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชาติ ประชาชนที่มีสุขภาพดี มีการศึกษาดี และมีทักษะ ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูง รวมถึงประชาชนที่ได้รับการปกป้องและสามารถใช้สิทธิมนุษยชนได้ จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับความสามารถของสถาบัน ระบบ และบริการภาครัฐในการวางกรอบและดำเนินการตามกรอบนโยบายที่สอดคล้องกันโดยยึดหลักความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและบรรลุผลตามที่กำหนด บริการสาธารณะจะต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการยกระดับมาตรฐาน บริการ และคุณภาพ สหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตรด้านการพัฒนาเพื่อผลักดัน 2 ประเด็นสำคัญซึ่งมีส่วนช่วยเสริมหมุดหมายที่ 8 ในร่างแผนพัฒนา ฉบับที่ 13¹⁴

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งของสหประชาชาติ: ปรับปรุงการเข้าถึง การตอบสนอง และคุณภาพของบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นปัจจัยบวกสำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย¹⁵

วาระทางการศึกษาข้อที่ 4 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในฐานะตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน สหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เร่งการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและเท่าเทียมเพื่อปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนทั้งหมดอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดการศึกษาในระดับสูงได้ สหประชาชาติจะติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ดิจิทัลในฐานะกลยุทธ์หลักและสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เข้าไปช่วยสาธิตนวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน และช่วยให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม E-learning ที่มี

¹⁴ ผลลัพธ์ที่ 2 ของกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDCF) จะหนุนเสริมหมุดหมายของร่างแผนพัฒนา ฉบับที่ 13 ดังนี้ 1 – ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 4 – ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 6 – ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 7 – ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8 – ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 9 – ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 10 – ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 12 – ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 13 – ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

¹⁵ หนุนเสริมหมุดหมายที่ 13, 4, 7, 8, 9, 10, 12 และ 13 ของร่างแผนพัฒนา ฉบับที่ 13

ประเด็นการพัฒนาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

ปัจจัยบวกสำหรับการเปลี่ยนประเทศไทย

หมุดหมายข้อ

12 13

ผลลัพธ์ที่พึงพิจารณา

คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต่อการสร้างสังคมสำหรับทุกคนทุกยกระดับผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน พันธมิตร และการเสริมพลังให้ประชาชน

สอดคล้องกับหมุดหมายหลักข้อ

12 13

สอดคล้องกับหมุดหมายรองข้อ

1 4 6 7 8 9 10

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ



คุณภาพสูง เชื่อถือได้ และเพียงพอ รวมถึงการเชื่อมต่อและอุปกรณ์ดิจิทัลและการฝึกอบรมครูที่เหมาะสม (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 4, 5 และ 8)

สหประชาชาติจะทำงานอย่างครอบคลุมเพื่อสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสร้างความเชื่อมโยงและการเปลี่ยนผ่านระหว่างการศึกษาและการฝึกอบรม และสถาบันในตลาดแรงงาน ระบบ และนโยบายต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราจะผลักดันในประเด็นว่าด้วยอาชีพการงานที่ดีสำหรับหญิงและชายในประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและสถานะ โดยจะส่งเสริมการจ้างงานเต็มเวลาและมีผลผลิตภาพ ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงเนื้อหา และส่งเสริมให้ผู้คนสามารถมีงานที่ดีทำได้ตลอดช่วงชีวิต สหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนโครงการริเริ่มเพื่อปรับปรุงทักษะแรงงานสำหรับแรงงานข้ามชาติผ่านความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน และความร่วมมือระดับภูมิภาคในการพัฒนาทักษะและทักษะข้ามสายงาน (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 4, 5, 8, 10, 16 และ 17)

องค์การสหประชาชาติจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับนโยบายและโครงการที่มุ่งสร้างการเปิดกว้าง ความเสมอภาคทางเพศ การเสริมพลัง และการสร้างทักษะที่ตลาดงานต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา การจ้างงานและการฝึกอบรม ผู้พิการ ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย และกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอื่น ๆ สหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อไม่ทิ้งให้ใครอยู่ข้างหลังโดยการนำร่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับโครงการริเริ่มเพื่อผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย และเด็กที่ด้อยโอกาส (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 4, 9 และ 10)

การให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาทักษะทั่วประเทศ จะช่วยลดช่องว่างระหว่างทักษะของประชากรกับความต้องการของสังคมที่มีความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้การที่ประชากรมีทักษะขั้นสูงที่ตลาดต้องการ มีความสามารถเชิงสังคม อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และปัญญา คือสิ่งที่จำเป็นในการบรรลุพันธกิจของรัฐบาลด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และการปฏิวัติสีเขียวให้เกิดขึ้นภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ระบุไว้ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13¹⁶ สหประชาชาติจะสนับสนุนการเร่งความพยายามในการขยายการศึกษาสีเขียวและองค์กรสีเขียวสำหรับนักเรียนและผู้ใหญ่เพื่อส่งเสริมการมีงานที่ดีและยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 3, 4, 5, 7, 8 และ 9)

สหประชาชาติจะยังคงร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลในการสร้างพันธมิตรเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่ใหญ่หลวงที่สุดของประเทศไทย หนึ่งในนั้นคือปัญหาเรื่องโรคไม่ติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ตลอดช่วงชีวิต ความเจ็บป่วยจากการขาดสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ สุขภาพจิตและโภชนาการ สหประชาชาติจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั่วโลกเพื่อสนับสนุนรัฐบาลด้วยนวัตกรรมสำหรับแนวทางแก้ปัญหาที่อิงเทคโนโลยีเพื่อมอบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและครอบคลุม นอกจากนี้สหประชาชาติจะประสานการจัดการด้านสาธารณสุข ชายแดน และการเคลื่อนย้าย เพื่อให้ชายแดนมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน สหประชาชาติจะร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดทำกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ และมุ่งหน้าลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สำคัญเพื่อเร่งให้ประเทศไทยมี

¹⁶ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริการด้านสุขภาพ การผลิตไฟฟ้า และบริการดิจิทัล ควบคู่ไปกับการที่ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและระดับโลก

มาตรการด้านโรคเอดส์ที่สมบูรณ์ อันประกอบด้วยการป้องกัน การตรวจเชื้อ การรักษา และการดูแลผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี การทำงานนี้ยังรวมถึงการขยายระบบสุขภาพในระดับชุมชนและระบบที่นำโดยประชาชน และการส่งเสริมบุคลากรด้านสุขภาพในชุมชน สหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนการบูรณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการส่งเสริมปัจจัยบวกที่ช่วยจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 2, 3, 5, 9, 10 และ 17)

สหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างระบบการคุ้มครองเด็กแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน ค้นหา และรับมือต่อความรุนแรงทุกรูปแบบในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่กระทำต่อเด็กในประเทศไทย และเพื่อจัดการกับอุปสรรคในการคุ้มครองและดูแลเด็กที่มีสาเหตุมาจากลักษณะเฉพาะทางกฎหมายของไทย สหประชาชาติจะพยายามแก้ไขบรรทัดฐานทางสังคมที่ยอมให้มีการกระทำความรุนแรงต่อเด็กในชุมชน (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 3, 5, 10 และ 16)

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งของสหประชาชาติ: เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล การเปิดกว้างทางดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต้นทุนมนุษย์¹⁷

สหประชาชาติจะสนับสนุนรัฐบาลในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ จากระบบกำกับดูแลทางอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และแนวทางแก้ปัญหาแบบดิจิทัล ซึ่งจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศชาติประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 การใช้ประโยชน์และการเชื่อมต่อกับข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ของประเทศอื่น ๆ รวมถึงแง่มุมด้านจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนในการปกป้องและการใช้ข้อมูล สหประชาชาติจะใช้คลังความรู้ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้นทุกวันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่านแนวทางของเมืองอัจฉริยะ การนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและแนวทางแก้ปัญหาแบบดิจิทัลมาใช้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม เปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว และเร่งการพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 7, 8, 9, 10, 11 และ 16)

ในทำนองเดียวกัน โควิด 19 ได้เผยให้เห็นความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในทุกด้านของสังคม ช่องว่างทางดิจิทัลนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่แล้วที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สหประชาชาติจะพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่เกิดจากแนวทางแก้ปัญหาแบบดิจิทัล เพื่อให้การช่วยเหลือในทุกมิติของสหประชาชาติเปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว สหประชาชาติจะช่วยเร่งให้เกิดการเปิดกว้างทางดิจิทัลและแนวทางแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชากรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนและประชากรกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การดำเนินงานด้านนี้จะรวมถึงการเปิดให้ประชากรกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลุ่มเสี่ยงในด้านภาษา วัฒนธรรม และผู้พิการสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 4, 5, 8, 9, 10 และ 16)

สหประชาชาติจะร่วมมือกับคนหนุ่มสาวและใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มของคนในรุ่นต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและขยายแนวทางแก้ปัญหาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางและแนวทางที่เป็นนวัตกรรมสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่น ความเ็นยวแน่นทางสังคม และการจ้างงานสำหรับเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับ

¹⁷ หนุนเสริมหมุดหมายที่ 1, 6, 7, 8, 9, 12 และ 13 ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

ยุทธศาสตร์เยาวชน 2030 (Youth Strategy 2030) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับโลกว่าด้วยการจ้างงานสำหรับเยาวชน และข้อตกลงเรื่องงานของโลก (Global Jobs Pact)¹⁸ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16 และ 17)

สหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลและระบบนิเวศของผู้เล่นในกลุ่ม SME เกษตรกร เกษตรกรรายย่อย สหกรณ์ และชุมชนในชนบท เพื่อส่งเสริมนโยบาย แนวทางแก้ปัญหาทางวิชาการและทางดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชนบท ซึ่งจะได้รับขยายผลผ่านความร่วมมือได้-ได้ และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ นอกจากนี้การช่วยเหลือจากสหประชาชาติจะช่วยให้คนจนในชนบทและชนกลุ่มน้อยของไทยมีบทบาทในฐานะผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลง (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 16 และ 17)

ผลลัพธ์ที่ 3 : ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากที่สุด สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

ปณิธานที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือรากฐานสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในประเทศไทย ผู้หญิงยังคงทิ้งห่างจากผู้ชายอยู่มากในชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พลังและความมีชีวิตชีวาของคนหนุ่มสาวจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นกระแสผู้ประกอบการในประเทศไทยหลังโควิด 19 ทั้งนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ผู้สูงอายุก็ควรที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและแก่ตัวอย่างมีคุณภาพ (Active Aging) ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและห่างไกลควรมีโอกาสเท่าเทียมกันกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล สัญชาติ และสถานะ สามารถเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ประชากรบางกลุ่มได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในเส้นทางการพัฒนาของประเทศไทย กล่าวโดยสรุป อุปสรรคใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการเปิดกว้างและการพัฒนาของสังคมจำเป็นต้องถูกรื้อถอนอย่างเป็นระบบและแทนที่ด้วยการเปิดโอกาสและบริการ เพื่อช่วยสนับสนุน ปกป้องสิทธิ และสร้างหลักประกันให้กับความเท่าเทียมทางโอกาส สหประชาชาติจะร่วมมือกับรัฐบาลและพันธมิตรด้านการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นไปยัง 2 ประเด็นที่สำคัญต่อหมวดหมู่ 4 ประการในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13¹⁹

ประเด็นการพัฒนาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค

หมวดหมู่ข้อ

7 8 9

ผลลัพธ์ที่พึงพิจารณา

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากที่สุด สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

สอดคล้องกับหมวดหมู่หลักข้อ

7 8 9

สอดคล้องกับหมวดหมู่รองข้อ

12 13

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนข้อ



¹⁸ ข้อตกลงเรื่องงานของโลก ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

¹⁹ ผลลัพธ์ที่ 3 ของกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDCF) จะหนุนเสริมหมวดหมู่ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ดังนี้ 7 – ไทยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8 – ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 9 – ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม 12 – ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 13 – ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งของสหประชาชาติ: สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน เน้นสิทธิ และเปิดกว้างเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และลดความยากจน²⁰

สหประชาชาติจะสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในระดับชาติและระดับภาคในการสร้างระบบและแผนการคุ้มครองทางสังคมที่ก้าวหน้า เปิดกว้าง มีความสอดคล้องประสานกัน และสามารถยื่นความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่อยู่ไกลที่สุดได้เป็นกลุ่มแรก ซึ่งหมายรวมถึงแรงงานทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 3, 4, 5, 8, 10 และ 16)

สหประชาชาติจะทำงานร่วมกับรัฐบาล ภาคเอกชน และสมาคมอุตสาหกรรมอย่างจริงจังมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการริเริ่มที่มีจุดประสงค์เพื่อนำเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป สหประชาชาติจะคัดสรรแนวปฏิบัติจากทั่วภูมิภาคที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับบริบทมาใช้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานและเงื่อนไขการทำงานที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่บูรณาการกับระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบก้าวหน้าของประเทศไทย (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 3, 4, 5, 8, 10 และ 16)

สหประชาชาติจะไม่ละเลยในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิง ในแง่นี้ สหประชาชาติจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะแรงงานที่มีคุณค่าและมีทักษะในสาขาอาชีพ STEM ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง เปิดกว้าง และยั่งยืน สหประชาชาติจะสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสื่อมวลชนเพื่อนำหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อเสริมพลังและสร้างแรงจูงใจให้สตรีมาใช้ทำที่ดีที่สุด สหประชาชาติจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งหมดและในทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศสภาพ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 5, 8, 9, 10 และ 16)

เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างวัฒนธรรมของผู้ประกอบการเพื่อสังคมในท้องถิ่น และเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่น สหประชาชาติจะสนับสนุนความพยายามทั้งหมดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการในชุมชน พร้อมจัดหาเงินทุนและตลาดด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อขยายผลโดยเน้นไปที่กลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง กลุ่มเสี่ยง และชุมชนที่มีความเสี่ยง (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 5, 8, 9, 10 และ 11)

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนในภูมิภาค และความสำคัญของการย้ายถิ่นที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย สหประชาชาติจะสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นสามารถเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะ การคัดเลือกบุคลากรอย่างมีจริยธรรมและการทำงานที่ดี การคุ้มครองเด็ก และการคุ้มครองทางสังคมผ่านการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ สหประชาชาติจะทำงานร่วมกับรัฐบาลในการใช้ทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่การกักกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัยในกลุ่มเปราะบางและบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติจะได้รับการคุ้มครองตามบรรทัดฐานและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 3, 4, 5, 8, 10 และ 16)

²⁰ หนุนเสริมหมุดหมายที่ 7, 9, 12 และ 13 ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

สหประชาชาติจะยังคงมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และจัดให้มีกลไกสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นที่หลากหลายในด้านการพัฒนาและมนุษยธรรม รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย ตัวอย่างเช่น กลไกการคัดกรองระดับชาติ (National Screening Mechanism) จะช่วยให้สามารถระบุผู้ที่ต้องการการคุ้มครองระหว่างประเทศ และสหประชาชาติจะสนับสนุนรัฐบาลด้วยคำแนะนำเชิงวิชาการ การเสริมสร้างขีดความสามารถ การมีส่วนร่วม และช่วยเหลือภารกิจของคณะกรรมการคัดกรองและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ความพยายามเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วจะมีผลช่วยในการเปิดรับผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย และผู้ที่ต้องการการคุ้มครองระหว่างประเทศ และช่วยให้ผู้เปราะบางเหล่านี้ รวมถึงผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้เข้าถึงการศึกษา โอกาสในการดำรงชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม สหประชาชาติจะสนับสนุนรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเกิด การจดทะเบียนราษฎร และการขอสัญชาติ เพื่อป้องกันและลดภาวะการไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศ เสริมความ(เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 3, 4, 5, 8, 10 และ 16)

จุดเน้นหรือเข็มมุ่งของสหประชาชาติ: ธรรมนูญสากล การเคารพหลักกฎหมาย และสัญญาประชาคมได้รับการปรับปรุงเพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน²¹

สหประชาชาติตั้งมั่นว่าในทศวรรษแห่งการทำความจริง (Decade of Action) นี้ เราจะต้องระดมความพยายามทั้งหมดเพื่อนำแนวทางแบบ 'ทั่วทั้งสังคม' ไปปรับใช้กับทั่วทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ธุรกิจ และชุมชน โดยขอให้ประชาชนทุกคนมองว่า "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือเป้าหมายของตนเอง" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้นนี้ สหประชาชาติจะสนับสนุนการพัฒนากรอบการจัดหาเงินทุนระดับชาติแบบบูรณาการ เพื่อขยายการจัดหาเงินทุนสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทุกแหล่ง และสนับสนุนรัฐบาลและชุมชนในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในแบบของตน รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ที่มีบทบาทในท้องถิ่น และการกระชับความร่วมมือในท้องถิ่นทั่วประเทศ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16 และ 17)

ในขณะที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงตามร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สหประชาชาติก็จะสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างกระบวนการออกกฎหมายและการกำหนดนโยบายที่เปิดกว้าง เน้นการมีส่วนร่วมและการหารือมากขึ้น ธรรมนูญสากล และหลักนิติธรรม รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสถูกต้องของข้อมูล และโครงการริเริ่มเพื่อส่งเสริมความเป็นกลุ่มก้อนของสังคม (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 5 และ 16)

สหประชาชาติจะสนับสนุนการปรับปรุงการกำกับดูแลตลาดแรงงานของประเทศไทย และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับคนงานทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานหญิงข้ามชาติ และผู้ที่ไม่มีความมั่นคงในการจ้างงานตามสนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี²² สหประชาชาติจะส่งเสริมการหารือทางสังคมแบบไตรภาคีระหว่างรัฐบาล องค์กรแรงงานและนายจ้าง สมาคมอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งจะเสริมสร้างความ เป็นกลุ่มก้อนทางสังคม นอกจากนี้สหประชาชาติจะสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการค้าสัตว์ป่า และเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อจัดการปัญหาอาชญากรรมต่อเด็ก และการคุ้มครองและสนับสนุนเด็กในด้านกฎหมาย (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 1, 5, 8, 16 และ 17)

²¹ หนุนเสริมหมวดหมายที่ 9, 12 และ 13 ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

²² http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO:P11200_COUNTRY_ID:102843

สหประชาชาติจะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศข้อมูลสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ สหประชาชาติจะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างทางข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และขยายการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ที่บิดาต้า และโครงการริเริ่มและแหล่งข้อมูลทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลจะได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 16)

ประเด็นพัฒนาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

เศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุข้อ

1 2 3 4 5 6

ประเด็นพัฒนาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

หมายเหตุข้อ

10 11

ผลลัพธ์ที่พึงพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงไทยสู่เศรษฐกิจสำหรับทุกคน (inclusive economy) บนฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน การมีอนาคต มีความยืดหยุ่น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างรวดเร็ว

สอดคล้องกับหมวดหมายหลักข้อ

1 2 3 10 11

สอดคล้องกับหมวดหมายรองข้อ

7 8 9 12 13

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ



ประเด็นพัฒนาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

ปัจจัยบวกสำหรับการ เปลี่ยนประเทศไทย

หมายเหตุข้อ

12 13

ผลลัพธ์ที่พึงพิจารณา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเป็นดั่งการสร้างความยั่งยืนสำหรับทุกคน การยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และการเสริมพลังให้ประชาชน

สอดคล้องกับหมวดหมายหลักข้อ

12 13

สอดคล้องกับหมวดหมายรองข้อ

1 4 6 7 8 9 10

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ



ประเด็นพัฒนาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13

สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค

หมายเหตุข้อ

7 8 9

ผลลัพธ์ที่พึงพิจารณา

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากที่สุด สามารถมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ

สอดคล้องกับหมวดหมายหลักข้อ

7 8 9

สอดคล้องกับหมวดหมายรองข้อ

12 13

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ



จุดเน้นหรือเข้มมุ่งของสหประชาชาติ: สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและยั่งยืนบนฐานของเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียนของรัฐบาล

- สร้างและผลักดันความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)/ภาคเอกชน/ธุรกิจ SME เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเชิงบูรณาการ เพื่อลดการปล่อยมลพิษและสร้างงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ร่วมมือกับ GCNT/ภาคเอกชน/ธุรกิจ SME เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวภูมิคุ้มกัน ความเท่าเทียมทางเพศ เทคโนโลยีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม งานที่มีคุณค่า และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หมุนเวียน SME
- ส่งเสริมการก่อตั้งเครือข่ายนิเวศชุมชนความหลากหลายทางชีวภาพที่นับวันมีปริมาณและความยั่งยืน โดยร่วมมือกับรัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมแนวทางแก้ปัญหาเชิงนโยบาย เทคโนโลยีสีเขียว การเคลื่อนที่แบบคล่องตัว และแนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหล่อเลี้ยงตนเอง (regenerative economy) การเกษตรแบบบูรณาการกับสภาพอากาศ และวิถีชีวิตและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และแพลตฟอร์มต่างๆ
- เร่งให้ภาคเอกชนนำเอาหลักการธนาคาร การลงทุน และการประกันที่มีความยั่งยืนและรับผิดชอบของสหประชาชาติไปใช้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
- สนับสนุนกรอบการเงินแบบบูรณาการระดับชาติ (INFF) ในการดำเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงวัดการประเมินผล และการลงทุนเชิงผลกระทบ

จุดเน้นหรือเข้มมุ่งของสหประชาชาติ: สร้างและส่งเสริมความสามารถด้านสังคมคาร์บอนต่ำ ความยืดหยุ่น การฟื้นตัวจากภัยพิบัติ โดยให้สามารถรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้

- สร้างความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสีเขียว
- ยกระดับการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการหารืออย่างจริงจังกับรัฐบาล ชุมชน และภาคเอกชน
- ลดมลพิษ (ทางอากาศ น้ำ และบก) และจัดการขยะให้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ และผ่านการร่วมมือกับรัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ และชุมชน เพื่อลดขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ และหาแนวทางที่ยั่งยืนและเชิงบูรณาการแก้ไขปัญหาขยะชีวมวล ขยะทะเล และของเสียเคมี
- สร้างเสริมความยืดหยุ่นในระดับชุมชนและระดับนิเวศทางทะเลผ่านการปรับตัว บรรเทา และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายหลากหลายรูปแบบ (multi hazard risk management) และการเฝ้าระวังภัยพิบัติตามเวลาจริงโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านภัยพิบัติและการวิเคราะห์

จุดเน้นหรือเข้มมุ่งของสหประชาชาติ: ปรับปรุงการเข้าถึง การตอบสนอง และคุณภาพของบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นปัจจัยบวกสำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

- สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ การอบรม การพัฒนากำลังคน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่การมีงานที่ดี โดยไม่ไปทิ้งการศึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง การเสริมพลัง การพัฒนาเด็กปฐมวัย การมีทักษะที่ตลาดงานต้องการตลอดช่วงชีวิต
- ขยายการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษาไกล และโอกาส ผ่านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อุปกรณ์ดิจิทัล การสอน การฝึกอบรม และปรับปรุงการเข้าถึงในระดับโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในฐานะพลเมืองดิจิทัล
- สร้างความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อตลอดช่วงชีวิต การเป็นสังคมสูงวัย และความท้าทายเชิงสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ โภชนาการ และขยายแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุเพื่อมอบบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการลดความเสี่ยงในการเข้าถึงบริการจำเป็นเพื่อการป้องกันและรักษาโรค และเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยที่เชื่อมโยงไว้ และสร้างปัจจัยบวกเพื่อการติดตามสังเกตและการเลือกปฏิบัติ

จุดเน้นหรือเข้มมุ่งของสหประชาชาติ: เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล การเปิดกว้างทางดิจิทัล และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต้นกุ่มมนุษย์

- เร่งสร้างการเปิดกว้างทางดิจิทัลในการมอบบริการสาธารณะในพื้นที่ที่ได้รับบริการไม่ทั่วถึงและกลุ่มประชากรที่ถูกละทิ้งไว้ข้างหลัง
- เร่งสร้างการกำกับดูแลแบบดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาแบบดิจิทัลที่ก้าวทันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ SME ระบบเกษตร-อาหาร เพื่อนำไปสู่โภชนาการที่ดีขึ้น ความปลอดภัยของอาหาร สาธารณสุข และการค้าที่ดีขึ้น
- ใช้ประโยชน์จากความคิดริเริ่มของเยาวชนและคนรุ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมและขยายแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาเชิงดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งระบบเกษตร-อาหาร เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โภชนาการ และการค้าที่ดีขึ้น
- ประชากรที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง (LNOB) ที่ระบุไว้ในทวิภาคีร่วมของประเทศ (Common Country Analysis) ได้แก่ เด็กและเยาวชน ผู้หญิงและเด็กหญิง ผู้พิการ ผู้สูงวัยคนเชื้อเอชไอวี ขบวนการน้อยทางชาติพันธุ์ ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ เกษตรกร และเกษตรกรรายย่อย

จุดเน้นหรือเข้มมุ่งของสหประชาชาติ: สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน เป็นมิตร และเปิดกว้างเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม และลดความยากจน

- ขยายความคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ปรับปรุงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงแรงงาน โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
- ดำเนินโครงการแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองคนเปราะบางอยู่ในระบบอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร เพื่อให้เกิดอาชีพการงานที่มีคุณค่า และเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบคุ้มครองทางสังคม
- ขยายการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปที่ ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย ผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษา การพัฒนากำลังคน และการจ้างงาน บริการทางสุขภาพ อาชีพการงานที่ดี และการคุ้มครองทางสังคม บนฐานของแนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อการเลือกปฏิบัติ
- เสริมพลังแก่ผู้หญิงและความเท่าเทียมทางเพศ ผ่านการแก้ปัญหาค่าแรงทางเพศ การสนับสนุนผู้หญิงและเด็กหญิงในอาชีพ STEM สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานและการเข้าถึงงานที่ดี สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนำหลักการเสริมพลังแก่ผู้หญิงไปปฏิบัติ
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมและการเป็นผู้ประกอบการในระดับรากหญ้าผ่านวัฒนธรรมการคิดและการตลาด และขยายผลสู่กลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

จุดเน้นหรือเข้มมุ่งของสหประชาชาติ: ธรรมชาติ การเคารพสิทธิมนุษยชน และสัญญาประชาคมได้รับการปรับปรุงเพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- สนับสนุนกลไกเพื่อการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประยุกต์ใช้กับชุมชน
- การกำกับดูแลตลาดแรงงานได้รับการปรับปรุงผ่านการหารือทางสังคมที่จริงจังระหว่างองค์กรแรงงานและองค์กรนายจ้าง ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน บนฐานของกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ และการจัดการด้านธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ
- สร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันและระบบที่กำกับทิศทางหลักกฎหมายเพื่อให้เกิดสภาพสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม สร้างความเท่าเทียมทางเพศ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
- สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศข้อมูลของประเทศไทยเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการตัดสินใจที่ดี ผ่านการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ บิ๊กดาต้า และแหล่งข้อมูลทางเลือกที่เป็นนวัตกรรมอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม และยกระดับเก็บข้อมูลด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการติดตามตรวจสอบ การเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะและการวิเคราะห์